

KẾ HOẠCH

Thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng năm 2019

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh của đất nước, của tỉnh và của địa phương. Qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong Đảng và toàn xã hội; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động hăng hái thi đua yêu nước, phát huy nội lực, tranh thủ mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và tạo được không khí phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

2. Yêu cầu

Công tác tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục mang lại hiệu quả thiết thực. Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức rộng rãi có trọng tâm, trọng điểm; nội dung tuyên truyền phong phú, đảm bảo tính xác thực tạo khí thế cách mạng, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Kết hợp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, của địa phương.

II. HÌNH THỨC, NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Hình thức

Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh FM của huyện, loa truyền thanh cơ sở, công thông tin điện tử thành phần huyện, website, màn hình Led, tuyên truyền lưu động,...

Tuyên truyền trên các kênh tuyên truyền của Trung tâm Truyền thông tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương,...

2. Khung giờ phát thanh, phát sóng

Chương trình phát thanh địa phương có thời lượng 15 phút/chương trình, phát vào thứ 2, 4, 6 và phát lại vào thứ 3, 5, 7 hằng tuần.

Chương trình “Truyền hình Tiên Yên” phát trên sóng QTV có thời lượng 15 phút, phát sau thời sự Quảng Ninh vào ngày thứ 7 tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hằng tháng.

3. Nội dung tuyên truyền (biểu chi tiết kèm theo)

Tuyên truyền các chủ trương, cơ chế, chính sách của trung ương, của tỉnh, huyện đến các cấp, các ngành, người dân, đưa chủ trương, chính sách đi vào thực tiễn và phát huy hiệu quả.

Tuyên truyền kết quả, phong trào thi đua, các hoạt động thiết thực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020; chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Tuyên truyền Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 04/12/2018 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 gắn với chủ đề công tác năm “*nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ*”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “*tự diễn biến*” “*tự chuyển hóa*” trong nội bộ; Nghị quyết số 11-NQ/HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; chương trình 135; đề án 196; các chỉ thị, nghị quyết của huyện về nâng cấp đô thị Tiên Yên.

Tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương các gương điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội

Tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của huyện, tỉnh, đất nước: 50 năm thực hiện Di chúc của Bác; kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019); kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), 30 năm Ngày hội Quốc phòng